

## Biên bản cuộc họp HĐMV/ LCĐ

Hôm nay Thứ Bảy ngày 07/09/2013 vào lúc 10:25AM tại Nhà Nguyễn GX Thánh Bernadette, Randolph, MA. Bắt đầu khai mạc Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh dâng lời nguyện.(sau khi BMV/LCĐ dùng cà phê xong)

Các Thành phần của BMV/LCĐ gồm có Cha Nguyễn Tuấn Linh, Điều Hợp Viên, cùng với Ông Trần Phúc Trường điều hành cuộc họp. Các Thành Viên khác là Anh Nguyễn Thông, Anh Phạm Cường, Anh Nguyễn Tony Tiến, Anh Nguyễn Thượng Tuấn, Sơ Mỹ, Ông Lê Đăng Ân, Ông Nguyễn Long Quân và Nguyễn Thái Bình.

Sau Lời mở đầu và tóm lược tiến triển phiên họp vừa qua của HĐ Linh Mục Quản Nhiệm là các Ngài đã có một đồng ý chung về các lãnh vực của LCĐ: Dự bị Hôn Nhân(Cha Linh), Giáo Lý Tân Tòng (Cha Tính), Huấn luyện Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa và Thừa Tác Viên Thánh Thể (Cha Cảnh), Thăng Tiến Hôn Nhân (Cha Tuấn), Tiêu Hôn (Cha Chính), Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, Ôn Gọi (Sơ Mỹ), nhưng các lãnh vực chung khác của LCĐ mặc dù đang sinh hoạt nhưng chưa có tiếng nói, chính sách, đường hướng chung... Vì một số khó khăn mà chúng ta chưa vượt qua: - các Cộng Đoàn từ đầu sinh hoạt đã không đồng nhất, các Cha QN bị giới hạn thời gian trong các CĐ... Một trong những điểm quan trọng và cần thiết để có tiếng nói, bộ mặt trong TGP là chúng ta phải tạo dựng một hoặc hai Giáo Xứ Việt Nam trong TGP Boston... Có những dự định và phải có khả năng thi hành những dự định đó: Nhân sự, Tài Chánh và Điều hành thì chắc chắn TGP sẽ có quyết định thoả đáng... Trong lúc này chúng ta nên xúc tiến một số dự tính chung là thành lập ban soạn thảo chính sách chung cho LCĐ.

Và BMV/LCĐ đã đồng ý bầu Ông Lê Đăng Ân là Trưởng Ban soạn thảo chính sách chung cho LCĐ cùng với sự cộng tác của các thành viên khác... Nhóm soạn thảo chính sách chung cho LCĐ viết một chính sách mới dựa trên Giáo luật.

- Kế đến là dự định những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn cho LCĐ. Cha Linh đã lược qua những bước nên làm, mặc dầu đã có sự sinh hoạt của HĐMV/LCĐ nhưng chưa có chính sách chung. muốn được như vậy thì điều đầu tiên chúng ta phải thành lập ít nhất là một hoặc hai Giáo xứ trong 8 CĐ hiện nay, mà muốn có một Giáo xứ thì phải có đủ 3 yếu tố chính : Điều hành, Nhân sự và Tài chánh. Khi đã có GX thì sẽ không còn các CĐ nữa, đó là sự hợp nhất; và một khi chúng ta có những dự tính của tiếng nói chung đề đạt lên thì chắc chắn sẽ có được quyết định từ TGP(Bài sai).

Chương trình tổ chức Tết Nguyên Đán đã được giao cho Ông Nguyễn Long Quân làm trưởng ban cùng sự cộng tác của các Thành viên khác.

Chương trình tổ chức Lễ CTTĐ/VN đã được giao cho Ông Trần Phúc Trường làm trưởng ban và dựa theo chương trình Lễ CTTĐ/VN của năm vừa rồi. Thánh Lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính tòa vào lúc 1:30PM ngày 17/11/2013. Hôm đó các cha QN sẽ không dâng Thánh lễ buổi chiều tại các CĐ. Các chi tiết sẽ bàn rõ hơn trong phiên họp tới.

Một số chương trình trong tương lai: - Workshop ??? cuối 2014- Cha Nguyễn Trọng Tước .

Các lớp Huấn luyện GLV cần được giới thiệu cho LCĐ.

Các đề nghị khác: - Thành lập một nhóm cố động cho việc thành lập GX...Anh Nguyễn Thượng Tuấn (ban Thông Tin) làm trưởng nhóm, thu thập các tài liệu và dữ kiện...

Lễ CTTĐ/VN năm 2012 đã thu được \$ 3190.00 , Đã chi \$2000.00, Còn lại \$1190.00, cho vào Vietnamese Apostolate Account.

Phiên họp lần tới: Ngày 12/10/2013.

Buổi họp đã kết thúc vào lúc 01:45PM cùng ngày.